
FORSÆTISNEFND 17. janúar 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins ásamt 
fulltrúum Sjálfstæðisflokksins og áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um móttöku vegna 
samgöngusáttmála - R20010189

Hverjir sóttu kvöldverð sem útsvarsgreiðendur greiddu fyrir rúma hálfa milljón 
þann 1. nóvember sl. í Höfða í tilefni af samgöngusáttmála? Hver tók ákvörðun 
um þessa móttöku?


